



ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรอง
ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเพชรบุรี (ส่วนที่เหลือ)

ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดจับสลาก เพื่อสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพะยอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้จับสลากจนถึงลำดับที่ ๙๓ ปรากฏว่าเป็นรายชื่อซึ่งซ้ำกับรายชื่อที่จับสลากได้แล้วในลำดับที่ ๓๖ จังหวัดจึงได้หยุดดำเนินการจับสลากและได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว นั้น

บัดนี้ จังหวัดได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กรณีมีหลอดรายชื่อบรรจุชื่อนายวันชัย ผิวขาวปลั่ง อยู่ในกล่องใส จำนวน ๒ หลอดรายชื่อ เนื่องจากนายรุ่งเรือง ทับสี บัตรเลขที่ ๐๐๐๙๗๓ มาลงทะเบียนก่อนนายวันชัย ผิวขาวปลั่ง บัตรเลขที่ ๐๐๐๙๗๔ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนได้จ่ายใบรายชื่อผิดพลาด โดยนำรายชื่อของนายวันชัย ผิวขาวปลั่ง ให้กับนายรุ่งเรือง ทับสี เมื่อนายรุ่งเรือง ทับสี ได้รับใบรายชื่อไปแล้วจึงไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องว่ารายชื่อที่ได้รับเป็นชื่อของตนหรือไม่ ได้รับม้วนใส่หลอดรายชื่อในทันที เพื่อนำไปใส่กล่องใส จนเมื่อนายวันชัย ผิวขาวปลั่ง มาลงทะเบียนจึงไม่มีใบรายชื่อของนายวันชัย ผิวขาวปลั่ง อยู่กับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงแก้ไขปัญหาด้วยการตัดใบรายชื่อจากสำเนาประกาศผู้มีสิทธิจับสลากฯ ให้กับนายวันชัย ผิวขาวปลั่ง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าใบรายชื่อที่จังหวัดได้จัดเตรียมไว้จ่ายให้กับผู้มาลงทะเบียน จากข้อเท็จจริงนี้ทำให้มีหลอดรายชื่อของนายวันชัย ผิวขาวปลั่ง มีจำนวน ๒ หลอดรายชื่ออยู่ในกล่องใสสำหรับจับสลาก

ประเด็นที่ ๒ กรณีเปิดหลอดบรรจุรายชื่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่ามีรายชื่อซ้ำกันอีกอยู่ในกล่องใสหรือไม่ พบว่ามีใบรายชื่อ จำนวน ๒ รายชื่อ บรรจุอยู่ในหลอดเดียวกัน จากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนได้จ่ายใบรายชื่อของนางชุตติญา บุญชนะโกคิน บัตรเลขที่ ๐๐๑๙๓๗ ติดกับใบรายชื่อของนางสาวเพชรชรัย เดชะเทศ บัตรเลขที่ ๐๐๑๙๓๘ ซึ่งเป็นบัตรเลขที่ติดกัน โดยนางชุตติญา บุญชนะโกคิน ได้รับใบรายชื่อไป โดยไม่ทราบว่ามีใบรายชื่อของนางสาวเพชรชรัย เดชะเทศ ติดไปด้วย ทำให้หลอดรายชื่อของ นางชุตติญา บุญชนะโกคิน ที่นำไปใส่กล่องใสมีใบรายชื่อ จำนวน ๒ รายชื่อ ในหลอดเดียว เมื่อนางสาวเพชรชรัย เดชะเทศ มาลงทะเบียนจึงไม่มีใบรายชื่อของนางสาวเพชรชรัย เดชะเทศ อยู่กับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงแก้ไขปัญหาด้วยการตัดใบรายชื่อจากสำเนาประกาศผู้มีสิทธิจับสลากฯ ให้นางสาวเพชรชรัย เดชะเทศ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าใบรายชื่อที่จังหวัดได้จัดเตรียมไว้จ่ายให้กับผู้มาลงทะเบียน

ประเด็นที่ ๓ กรณีเลขที่บัตรฯ เกินกว่าจำนวนผู้สมัครฯ จริง จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีผู้สมัครฯ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๐๒๗ ราย แต่เนื่องจากเครื่องดีเบอร์ดึงหลักเกิดการชำรุดที่แผ่นเลื่อนตัวเลขในหลักร้อย ทำให้การลำดับตัวเลขมีจำนวนมากขึ้นกว่าจำนวนผู้มายื่นความประสงค์ฯ จริง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจึงแก้ปัญหาโดยการเขียนเลขที่บัตรฯ ในลำดับที่ข้ามไป จึงทำให้เลขที่บัตรฯ มีทั้งเลขที่บัตรฯ ที่เกิดจากการป้อนโดยเครื่องดีเบอร์ดึงหลักและเลขที่บัตรฯ ที่เขียนโดยลายมือเจ้าหน้าที่

จากประเด็นที่ ๑ นายรุ่งเรือง ทับสี ยินดีสละสิทธิทุกกรณี สำหรับกรณีนายวันชัย ผิวขาวปลั่ง ที่จับได้ตัวแทนขึ้นบัญชีสำรอง ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ อยู่ในลำดับที่ ๓๖ และครั้งที่ ๒ อยู่ในลำดับที่ ๙๓ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าการจับได้ตัวแทนขึ้นบัญชีสำรอง ลำดับที่ ๓๖ เป็นใบรายชื่อแผ่นใหญ่ที่จังหวัดได้จัดเตรียมไว้ให้กับผู้มาลงทะเบียน โดยนายรุ่งเรือง ทับสี เป็นผู้ใส่หลอดรายชื่อและนำใส่กล่องใส จึงถือว่าการจับได้ตัวแทนขึ้นบัญชีสำรอง ลำดับที่ ๓๖ เป็นโมฆะ สำหรับการจับได้ตัวแทนขึ้นบัญชีสำรอง ลำดับที่ ๙๓ เป็นใบรายชื่อแผ่นเล็กที่เจ้าหน้าที่ตัดจากใบรายชื่อสำเนาประกาศผู้มีสิทธิจับสลากฯ โดยนายวันชัย ผิวขาวปลั่ง ได้นำใส่หลอดรายชื่อและนำใส่กล่องใสด้วยตนเอง ดังนั้นสิทธิของนายวันชัย ผิวขาวปลั่ง จึงเป็นตัวแทนขึ้นบัญชีสำรอง ลำดับที่ ๙๓ เป็นผลให้ตัวแทนขึ้นบัญชีสำรอง ลำดับที่ ๓๗ - ลำดับที่ ๙๓ จึงเลื่อนขึ้นมา รายละเอียด ๑ ลำดับ จึงคงเหลือตัวแทนขึ้นบัญชีสำรอง ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเพชรบุรี อีกจำนวน ๘ ราย

จากกรณีข้างต้น เกิดจากความพยายามในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยด่วน การปรึกษาหารือร่วมกันของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการสามารถดำเนินต่อไปได้ และรักษาสิทธิของผู้สมัครทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นความผิดพลาดที่มีได้เกิดจากการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้ จังหวัดได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวัง และนำไปเป็นบทเรียนในการดำเนินการครั้งต่อไป

จังหวัดจึงกำหนดจับสลากสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรอง ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเพชรบุรี (ที่เหลือ) จำนวน ๘ ราย ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่) โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการจับสลากฯ ร่วมชมการจับสลากได้ทางถ่ายทอดสดจากข่าวเพชรบุรี ๒๔ ชั่วโมง เท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัย มา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายองครักษ์ ทองนิรมล)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี